

ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2559

ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

ทำไมกฎหมายบังคับให้เราทำประกันรถยนต์พรบ.แล้วเรายังจะต้องมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอีก?
ทำไมแค่มืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงไม่พอ?

เรามาทำความรู้จักกับความคุ้มครองของประกัน พรบ. กับประกันภาคสมัครใจกันค่ะ

ประกัน พรบ. เป็นประกันรถยนต์ที่มีไว้สำหรับคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ กรณีรถยนต์ชนคนข้ามถนน อาจจะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุด คือผู้ที่ถูกรถชนบาดเจ็บจะสามารถถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บได้ทันทีนั่นเองค่ะ โดยสวนนี้จะได้ความคุ้มครองจากประกัน พรบ.

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการให้ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์คันเอาประกัน และคันคู่กรณี กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ด้วยกันค่ะ ความคุ้มครองก็แล้วแต่เราจะซื้อ ว่าจะไปประกันชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ฯลฯ ก็จะมีระดับความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ

แล้วการซื้อประกันรถยนต์จะช่วยเราประหยัดเงินได้ยังไง?

การซื้อประกันรถยนต์ เป็นการลดความเสี่ยงสำหรับค่าใช้จ่าย กรณีเกิดอุบัติเหตุตนเองค่ะ คือเราจ่ายเงินจำนวนหนึ่งต่อปี เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน หากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เราจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองจ่ายนั่นเองค่ะ นี่ละค่ะ เป็นสิ่งที่ประกันรถยนต์สามารถช่วยประหยัดเงินให้เราได้

รถยนต์เป็นทรัพย์สินราคาแพงจริงมัยคะ ใครเป็นเจ้าของรถก็ต้องรักต้องหวงเป็นเรื่องปกติ แต่หากเกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะน้อย จะมาก หากเราต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมทั้งหมด ไม่ว่าจะชนเสาไฟฟ้า กระจกแตกไหม ที่กันที่จอดรถ เจี้ยวรถคันอื่น เจี้ยวชนคน เทากับว่าเราเองจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ เสียหายเยอะก็ต้องเอารถเข้าอู่ ไม่มีรถใช้ก็ รุหาย รถเสียหายจากกรณีไฟไหม้ น้ำท่วม ก็คือต้องซื้อรถใหม่เอง ไม่มีใครชดเชยอะไรให้ แต่หากเราซื้อประกันรถยนต์ เราที่เป็นเจ้าของรถก็ไม่ได้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเสมอไปค่ะ

ประกันรถยนต์ มีราคาตั้งแต่หลักพัน จนถึงหลักหลายหมื่น จะว่าไปก็ไม่ใช่เงินน้อยๆ ก็จริงนะค่ะ แต่สิ่งสำคัญคือความคุ้มครอง และความสบายใจที่เราจะได้รับมากกว่าค่ะ โดยเราที่เป็นเจ้าของรถยนต์จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น และความคุ้มครองนี้มีมูลค่ามากกว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่เราชำระรายปีเสียอีกค่ะ อุบัติเหตุบางกรณีเจ้าของรถยนต์ก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะ เพราะวาระบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายให้เราตามสัญญาประกันภัยที่เราซื้อ

บางท่านอาจจะเห็นว่าประกันรถยนต์เป็นสิ่งไม่จำเป็น เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้รถบ่อยๆ นานๆ เอาารถออกที เป็นคนขับรถระยะมิตระวัง แต่ปัญหาบางทีคือไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเนอะคะ อยู่ที่ผู้ขับขี่ท่านอื่นที่เราใช้รถใช้ถนนรวมด้วยต่างหากคะ และอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จะดีกว่าไหมคะ

หากเรามีตัวช่วยที่สามารถให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ทั้งตัวบุคคล
และทั้งค่าเสียหายให้เราได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ถือว่าเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ นะคะ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ และเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ฟรี ที่ [Rabbit Finance](#)